

# THƯ NGỎ

v/v Ý kiến về 2 dự thảo "luật An Ninh Mạng & luật đặc khu kinh tế"

Kính gửi

**Ông Trần Đại Quang,**

**Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.**

Kính thưa ông Chủ tịch,

Chúng tôi gửi tới Ông Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) thư ngỏ này. Tại sao lại thư ngỏ? Vì vấn đề quá cấp bách. Vì hơn một lần chúng tôi gửi thư lên các vị đứng đầu nhà nước Cộng Sản Việt Nam, đều không nhận được phúc đáp! Vì quốc hội hôm 12.06.2018 đã biểu quyết vội vàng dự luật An Ninh Mạng (ANM) không thêm quan tâm ý dân, nên nay chỉ còn tùy thuộc chữ ký của ngài chủ tịch nước!

## **Tại sao dân lại phản đối hai dự luật?**

Thưa ông chủ tịch,

Hôm 10.06.2018, thế giới đã chứng kiến một cuộc biểu tình lớn diễn ra tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Dân biểu tình ôn hòa, nhưng đã xảy ra nhiều xô xát đáng tiếc. Nhiều người đã bị bắt. Công bằng mà xét lỗi và trách nhiệm thuộc về ai, nhà nước hay người dân? Có nhiều người nghĩ do các lực lượng gìn giữ trật tự đã "tinh vi" gài người trà trộn vào đám người biểu tình "hung hăng hô đả đảo cộng sản, ném đá vào nhân viên công lực, đốt xe cán bộ, phá cơ quan nhà nước" để có cơ đàn áp, bắt bớ dân biểu tình ôn hòa, đúng sai thế nào lịch sử sẽ minh xét!

Còn tại sao dân xuống đường đông đảo để phản đối hai dự thảo ANM và 3 đặc khu kinh tế (ĐKKT)? Đơn giản: dân thấy 2 dự thảo: một dự luật ANM nhằm ngu dân để thống trị, một dự luật ĐKKT mang tính bán nước bằng cách rước giặc vào nhà. Cả hai đều lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm. Đứng trước nguy cơ lệ thuộc phương bắc, dân yêu nước chống đến cùng! Xin ông chủ tịch cho kiểm tra lại lời phát biểu của một đại tá công an và của một nhà sư. Có đúng như trên mạng phát tán không? Nếu đúng, thì đất nước nguy to rồi! Kẻ thù ở trong nhà rồi!? Xin ông chủ tịch cùng toàn dân nghe.

- Đại tá công an Trần Anh Huy, Long An dũng dặc chửi : "ĐM chúng mày. Phản động hả? Tụi tao bắt hết thằng nào dám hô khẩu hiệu.Tàu khựa cút khỏi biển Đông đấy. ĐM chúng mày, loài vô ơn phản phúc. Đảng và nhà nước cho tụi bay ăn

*học sao ngu thế. Dù sao Trung Quốc cũng đã giúp chúng ta trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Không có Trung Quốc giúp đỡ mà còn ngồi đây anh hùng bàn phím chữi bới đảng và nhà nước à. Hai đảng anh em nhà tao sẽ có cách giải quyết. Chúng mày không thích thì cứ rút khỏi Việt Nam đi, đồ chó phản động". "Đừng để tao bắt được chúng mày tao bắn vỡ sọ".*

- Trong khi Ngài Thích Chân Quang, Vũng Tàu? Kết án cả tổ tiên : *"Vớ nước Tàu China thì nước Việt Nam chỉ là em nhỏ trong gia đình. Phải kính cẩn đối với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. "Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn".*

Ông chủ tịch nghĩ sao? Dân chúng tôi chống Tàu và chống 2 dự luật đơn giản là sợ mất nước!

Nại lý do phát triển ư? Thời nay có nhiều cách phát triển, không cần tới hình thức đặc khu kinh tế! Nếu muốn phát triển nhanh, cứ bỏ cái đuôi *"theo định hướng xã hội chủ nghĩa"*, cứ bỏ điều 4 Hiến Pháp cũng như không thông câu *"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý"*(Luật đất đai năm 2013), thì làm gì có tham nhũng khủng khiếp cản trở công cuộc phát triển đất nước như bấy lâu nay? Hiện nay Việt Nam XHCN thua xa thế giới chung quanh cả mấy chục năm. Nếu so với thế giới Tây Phương thì còn thua xa gấp mấy trăm năm. Đó là ý kiến của Bà GS Hoàng Ánh nói với đài BBC hôm 12.06.2018! Thêm hai dự luật ANM và ĐKKT thì chẳng những kìm hãm đà phát triển, mà còn dẫn đến cảnh nô lệ Tàu. Còn gì ngây ngô hơn khi nghe vị bộ trưởng hay vị dân biểu nào đó tuyên bố trong bản dự thảo *"không có từ nào nói đến Trung Quốc"*!

### **Nhà cầm quyền vui, dân Việt buồn!**

Ông chủ tịch có đoán được sau khi biểu quyết dự luật ANM ngày 12.06.2018 nhà cầm quyền XHCNVN vui bao nhiêu, còn dân Việt thì buồn và đau lòng bao nhiêu không? Tại sao lại có cảnh ngược đời như vậy? Dân buồn vì bị lừa, cả thế giới cũng bị lừa?! Chẳng phải dư luận thế giới và Việt Nam được nhà nước hướng dẫn mãi phản đối dự luật ba ĐKKT, trong khi lơ là với dự luật ANM sao? Một khi luật ANM đã được thông qua, cũng là luật khóa được miệng-tay-chân dân rồi, thì các quan chức tha hồ tung hoành? Ai phản đối đã có dùi cui, súng đạn, xe tăng và nhà tù!

Thế mới thấm các đại trí thức qua nhiều thời đã để lại những câu bất hủ. Như Ông Vladimir Putin, đương kim Tổng Thống Liên Bang Nga từng nói : *" 20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là*

*không có cái đầu*". Nhìn thấy ngày càng có nhiều người hăng say tham gia cách mạng giờ bắt đầu thấy và hiểu, xuống đường chống 2 dự luật? Ông Ronald Reagan, vị Tổng thống 40 của Hoa Kỳ lại nói : *"Biết ai là cộng sản, người đọc Marx và Lênin; biết ai chống cộng, đó là người đọc và hiểu Marx và Lênin"*. Biết và hiểu khác lắm! Nhà lãnh đạo lưu vong Tây Tạng Đức Đạtlai Latma đã nhận xét : *"Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nảy nở, trên rác rưởi của cuộc đời"*. Còn nhà văn cộng sản Nguyễn Khải , đại tá quân đội nhân dân, đại biểu quốc hội, phó tổng thư ký hội nhà văn, được nhiều giải thưởng của chế độ với nhiều tác phẩm phê bình nặng nề giới công giáo, cuối đời đã viết *"di chúc tìm lại cái tôi đã mất"*. Ông có viết nhận định đau đớn như sau : *"Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo"*.

Ngài chủ tịch khi đọc những nhận định trên có suy nghĩ gì không? Chúng tôi không biết. Nhưng dân chúng tôi thấy mình là nạn nhân của hệ thống truyền thông xã hội hôm nay. Nếu Ông chủ tịch nước đặt bút phê chuẩn luật ANM thì dân chúng tôi sẽ càng bị kìm kẹp, ghệt thở đến chết mất!

Vâng, chúng tôi thiết nghĩ có thể tới đây toàn dân Việt Nam sẽ vấp một lần bị lừa nữa với luật 3 ĐKKT! Nhà cầm quyền thấy dân phản ứng mạnh, có thể *"lùi một bước"* như hoãn biểu quyết hay rút xuống 70 năm hoặc 50 năm chẳng hạn, đồng thời đánh tĩa dần số người hăng say lên tiếng để làm nhụt chí người khác, sau đó sẽ *"tiến hai bước"* bằng cách tung hỏa mù đánh lạc hướng dư luận trong khi nhanh chóng biểu quyết dự thảo luật ĐKKT. Cần cho nhà cầm quyền và bàn dân hạ thấy chúng ta chống 2 dự luật mang tính *"bán nước"* là vì quyền lợi đất nước này, vì sự tồn vong của dân Việt, chứ không chỉ vì thời gian dài hay ngắn. Không chỉ hoãn biểu quyết hay rút ngắn thời gian, mà dân muốn bỏ ngay. Bỏ cả 2 dự luật 3 đặc khu và bỏ cả luật an ninh mạng!

### **"Đất nước mình ngộ quá đi thôi!"**

Ngộ thật! Ông chủ tịch thấy vậy không? Có nhiều cảnh ngược đời lắm?

Ông chủ tịch có khi nào nghe dân gian nói : *"Nhà Nước Việt Nam hèn với giặc, ác với dân"* không? Dân biểu tình ôn hòa, cán bộ an ninh ngăn cản, đánh dân, lôi kéo như súc vật, vút lên xe, đưa về đồn dọ nạt, khủng bố đến chết như ông Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh Long? Ai dám quả quyết không thấy nổi loạn khi nhìn cảnh công an thẳng tay đánh, bỏ tù, kết án dân biểu tình ôn hòa chống Tàu xâm chiếm biển đảo, giết ngư dân Việt, trong khi lại nể trọng đến nỗi không dám kêu tên kẻ thù truyền kiếp Tàu cộng, mà chỉ gọi với tên *"kẻ lạ"*?

Cụ thể và điển hình Chúa nhật 10.06.2018 vừa qua! Dân biểu lộ ý nguyện phản đối hai dự luật ngu dân ANM và bán nước ĐKKT, thay vì tiếp thu ý dân, thì các cơ quan chức năng lại đàn áp dã man! Sau đó lại lòng bắt khủng bố kết tội như tại Bình Thuận hiện nay và nhiều nơi đang diễn ra! Xin ông Chủ Tịch chỉ đạo các cấp thừa hành thả hết những người bị bắt, mau chóng ra luật biểu tình đã được ghi trong Hiến Pháp, tôn trọng ý dân. Vì tổ quốc trên hết, vì dân vi quý. Có thể dùng hình ảnh thuyền và nước để diễn tả tình hình đất nước hiện nay không?. Nước tượng trưng cho **dân**, thuyền được ví như **nhà cầm quyền**. Nước đỡ thuyền, nâng thuyền. Nhưng nếu thuyền không tôn trọng nước, nước sẽ lật và vùi dập thuyền. Vụ một thanh niên bán bánh mì năm nào ở Cairo - Thủ đô Ai cập không được công an tôn trọng, hành hung, bắn chết đã đẩy dân Ai Cập nổi dậy lật đổ chính quyền mở ra **Mùa Xuân Ả Rập** còn đó.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Cám ơn Ông Chủ Tịch, chúng tôi hy vọng ông đã kiên nhẫn đọc đến dòng này. Nhưng chúng tôi vẫn thắc mắc tự hỏi : Có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người **việt(!)** không thương dân **Việt** mà phải “*đánh cho Liên xô, cho Trung quốc*” (Lê Duẩn) cả mấy chục năm, để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang? Nhiều người nghĩ tất cả những khổ khổ dân Việt đã và đang chịu, tất cả những chậm tiến, những lộn xộn của Việt Nam bấy lâu nay do đâu ? Lẽ nào do Điều 4 Hiến Pháp Nước CHXHCNVN sao?

Nếu đặt quyền lợi tổ quốc trên hết và biết tôn trọng người dân, dân Việt Nam sẽ hạnh phúc, *Nước Việt Nam sẽ hùng cường, không giặc ngoại xâm nào dám đụng tới!* Chúng tôi xác tín như vậy, thưa ngài Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.

Tất cả những điều chúng tôi nói ở đây đều phát xuất từ tình yêu dân tộc và quê hương đất nước Việt Nam. Nếu chúng tôi có điều gì không phải, xin ngài chủ tịch chỉ giáo cho. Xin chúc ngài vạn sự an lành.

Trân trọng,

**Thủ đức ngày 16 tháng 06 năm 2018**



+ Gm M. Hoàng Đức Oanh,  
Nguyên Giám Mục Kontum.